

Mas mahusay, mas mabilis, mas abot-kayang auto insurance

Nobyembre 21, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay nagpapakilala ng isang bagong sistema ng insurance sa sasakyan na magbibigay ng mas mahusay at mas mabilis na mga serbisyo sa mga Albertan habang binabawasan ang mga premium ng insurance sa sasakyan.

Matapos marinig mula sa higit sa 16,000 Albertans sa pamamagitan ng online na survey tungkol sa kanilang mga priyoridad para sa mga patakarán sa insurance sa sasakyan, ang gobyerno ng Alberta ay nagpapakilala ng bagong pribadong inihahatid, nakatuon sa pangangalaga na sistema ng insurance sa sasakyan..

Sa ngayon, ang insurance sa probinsya ay hindi affordable o care focused. Sa kabila ng mataas na premium, ang mga Albertan na nasugatan sa mga banggaan ay hindi nakakakuha ng napapanahong pangangalagang medikal at suporta sa kita na kailangan nila sa isang sistema na mahirap i-navigate. Kapag ganap na ipinatupad, ang bagong sistema ng insurance sa sasakyan ng Alberta ay maghahatid ng mas mahusay at mas mabilis na pangangalaga para sa mga kasangkot sa mga banggaan, at makikita ng mga Albertan ang matitipid sa gastos hanggang \$400 bawat taon.

“Ang mga Albertan ay malinaw na kailangan nila ng isang sistema ng insurance sa sasakyan na nagbibigay ng mas mahusay, mas mabilis na pangangalaga at mas abot-kaya. Kapag ito ay ipinatupad, ang aming bagong pribadong inihatid, nakasentro sa pangangalaga na sistema ng insurance ay magtutuon ng pagtuon sa pagbawi ng mga Albertan, na magbibigay ng mas epektibong suporta at maghahatid ng mas mababang mga rate.”

Danielle Smith, Premier

“Ang mataas na mga rate ng insurance sa sasakyan ay nagpapahirap sa mga Albertan. Sa pamamagitan ng paglipat sa isang sistema na nag-aalok ng pinahusay na mga benepisyong at suporta, nagbibigay kami ng mas mahusay at mas mabilis na pangangalaga sa mga Albertan, na may mas mababang gastos.”

Nate Horner, Pangulo ng Treasury Board at Ministro ng Pananalapi

Ang mga Albertan na dumaranas ng mga pinsala dahil sa isang bangga ay kasalukuyang naghihintay ng ilang buwan para sa isang simpleng paghahabol na malutas at maaaring maghintay ng mga taon para sa mga paghahabol na may kaugnayan sa mas malala at pagbabago ng buhay na mga pinsala na matugunan. Bukod pa rito, ang mga benepisyong medikal at pinansyal na natatanggap nila ay kadalasang natatapos bago sila ganap na mabawi.

Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga Albertan na dumaranas ng mga sakuna na pinsala ay tatanggap ng paggamot at pangangalaga sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang mga nagtamo ng malubhang pinsala ay tatanggap ng paggamot hanggang sa sila ay ganap na gumaling. Ang mga pagbabagong ito ay sumasalamin at nakabatay sa modelo ng insurance ng Saskatchewan, kung saan ang mga driver na may kasalanan ay maaaring kasuhan para sa pananakit at pagdurusa ng mga pinsala kung sila ay nahatulan ng isang kriminal na pagkakasala, tulad ng kapansanan sa pagmamaneho o mapanganib na pagmamaneho, o paghatol ng ilang mga paglabag sa ilalim ng *Traffic Safety Act*.

Ang pagtatrabaho sa bagong sistema ng insurance sa sasakyan na ito ay mangangailangan ng batas sa tagsibol ng 2025. Upang muling i-configure ang mga patakaran sa insurance sa sasakyan para sa 3.4 milyong Albertans, ang mga kompanya ng insurance sa sasakyan ay nangangailangan ng oras upang gawin at ipatupad ang bagong sistema. Inaasahan ng gobyerno ng Alberta na ang bagong sistema ay ganap na maipapatupad sa Enero 2027.

Pansamantala, simula sa Enero 2025, ang magandang limitasyon sa rate ng driver ay iaakma sa 7.5% na pagtaas dahil sa mataas na legal na gastos, pagtaas ng mga gastos sa pag-aayos ng pinsala sa sasakyan at mga gastos sa natural na kalamidad. Pinoprotektahan nito ang mahuhusay na driver mula sa makabuluhang pagtaas ng rate habang tinitiyak na ang mga tagapagbigay ng insurance ng sasakyan ay nananatiling may kakayahan sa pananalapi sa Alberta.

Ang mga Albertan ay malinaw na gusto pa rin nila ang mga premium na nakabatay sa panganib. Ang masasamang driver ay patuloy na magbabayad ng mas mataas na premium kaysa sa mabubuting driver.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabuluhang pinahusay na mga benepisyong medikal, rehabilitasyon at suporta sa kita, sinusupportahan ng system na ito ang mga Albertan na nasugatan sa mga banggaan habang binabawasan ang epekto ng mga gastos sa paglilitis sa halagang binabayaran ng mga Albertan para sa kanilang insurance.

“Ang pagkakaroon ng mas maraming pera sa mga bulsa ng mga Albertan ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang matugunan ang tumataas na halaga ng pamumuhay. Ang paglipat na ito sa isang care-first automobile insurance system ay gagawin iyon sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapababa ng mga premium para sa mga tao sa buong probinsya.”

Nathan Neudorf, Ministro ng Affordability at Utilities

Mabilis na mga katotohanan

- Ang gobyerno ng Alberta ay nag-atas ng dalawang ulat sa insurance sa sasakyan, na nagpakita na ang mga legal na bayarin at mga gastos sa paglilitis na nauugnay sa kasalukuyang sistema ng lalawigan ay makabuluhang nagpapataas ng mga premium.
- Ang isang ulat noong 2023 ng MNP ay nagpapakita ng 48 porsiyentong pagtaas sa mga kaso na nauugnay sa banggaan sa pagitan ng 2018 at 2022, na may mga gastos sa paglilitis na lampas sa \$1.2 bilyon.
- Ang gobyerno ng Alberta ay nagpatakbo ng pampublikong online na survey noong Abril 2024 upang makatanggap ng feedback sa auto insurance.

Kaugnay na impormasyon

- [Automobile insurance reform](#)
- [Automobile insurance engagement](#)

Mga kaugnay na balita

- [Mga mabuting drayber na makikinabang sa mga pagbabago sa auto insurance](#) (Nov. 1, 2023)
- [Paggawa ng mga habbang sa insurance](#) (Jan. 26, 2023)

Multimedia

- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)

Mga katanungan sa media

Savannah Johannsen

780-686-3521
Kaliham ng Press, Tanggapan ng Premier

Justin Brattinga

587-357-2956
Kaliham ng Press, Treasury Board at Pananalapi

Ashley M Stevenson

587-357-2141
Kaliham ng Press, Affordability at mga Utilities